

Số: **34** /BC-UBND

Triệu Phong, ngày **23** tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện Kế hoạch số 42-KH/HU ngày 04/3/2022
của Ban Thường vụ Huyện ủy “Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU
của Tỉnh ủy (Khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” năm 2022**

Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/HU ngày 04/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 04/11/2022 của Tỉnh ủy (khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

1. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện

Sau khi Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 42-KH/HU ngày 04/3/2022 “về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 04/11/2022 của Tỉnh ủy (khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện, gồm:

- Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 16/3/2022 “Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”;

- Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 17/3/2022 “Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/HU ngày 04/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy “Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy (Khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030””;

- Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 22/6/2022 “Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Triệu Phong;

- Kế hoạch số 135 /KH-UBND ngày 13/7/2022 “Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước huyện Triệu Phong năm 2022”;

- Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 14/7/2022 “Triển khai thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn huyện Triệu Phong”;

- Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 27/9/2022 “Tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện Triệu Phong”;

- Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 28/9/2022 “Triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại huyện Triệu Phong”;

- Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 24/10/2022 “Triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Triệu Phong”;

- Xây dựng Đề án Chuyển đổi số huyện Triệu Phong đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Công tác quán triệt, triển khai công tác chuyển đổi số

UBND huyện đã quán triệt đầy đủ các nội dung chuyển đổi số trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong Nhân dân và toàn xã hội. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng và triển khai các kế hoạch chuyển đổi số ở địa phương, đơn vị, phù hợp với tình hình thực tế, có lộ trình hợp lý và khả năng cân đối nguồn lực, đảm bảo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số đã đề ra. Phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến để nghe các chuyên gia đầu ngành truyền đạt về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện và cơ sở; hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai các nhiệm vụ năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Tập trung tuyên truyền về chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đài Truyền thanh, Công/trang thông tin điện tử huyện và các địa phương, đơn vị;... qua đó, tạo được sự lan toả mạnh mẽ, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện về ý nghĩa, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống của mỗi người nói riêng và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, sự tham gia của người dân và toàn xã hội.

Đã hưởng ứng và tổ chức tốt các hoạt động Ngày chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị 10/10 trên địa bàn huyện với chủ đề năm 2022 là “Chuyển đổi số vì cuộc sống tốt đẹp hơn”. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng; Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung trọng tâm của Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ “về Ngày Chuyển đổi số quốc gia”, Quyết định 2443/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của UBND tỉnh “Ban hành Ngày Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị”; Giới thiệu chuyên trang chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị tại địa chỉ <http://chuyendoiso.quangtri.gov.vn>, phổ cập bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc gia, biểu trưng (logo) chuyển đổi số trên môi trường số, nền tảng mạng xã hội (zalo, facebook, fanpage,...), Công/trang thông tin điện tử huyện và các địa phương, đơn vị. Chỉ đạo đẩy mạnh triển khai truyền thông về sản phẩm mại điện tử PostMart.vn, VoSo.vn; các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt;... tạo được hiệu ứng tốt trong cộng đồng và xã hội.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Tạo nền tảng trong chuyển đổi số

Cơ sở hạ tầng viễn thông, internet đảm bảo phục vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số tiếp tục được đầu tư. Tổng số trạm BTS trên địa bàn huyện hiện có là 105 trạm, các trạm thường xuyên được các doanh nghiệp viễn thông tiến hành duy tu, bảo dưỡng đảm bảo hoạt động tốt. Tỷ lệ phủ sóng di động theo thôn 2G, 3G, đạt 100%, 4G đạt 90%, 5G đạt 10%. Mạng Internet băng rộng cố định đã triển khai cung cấp dịch vụ tới trung tâm 18/18 xã, thị trấn. Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã, thị trấn.

Các nền tảng số chuyên ngành của các ngành, đơn vị đang sử dụng tiếp tục được duy trì hoạt động tốt. Huyện đã chỉ đạo khai thác hiệu quả nền tảng hệ thống gửi nhận văn bản dùng chung của tỉnh, các văn bản điện tử phát hành, gửi nhận trên hệ thống được ký số theo quy định; nền tảng dịch vụ công trực tuyến; nền tảng chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành được báo cáo trên hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội của tỉnh; nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư... Triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại huyện Triệu Phong; công bố danh sách các trường thông tin địa chỉ số, nguyên tắc gán địa chỉ số và phân loại đối tượng gán địa chỉ số; đưa vào sử dụng rộng rãi nền tảng họp trực tuyến từ huyện đến cơ sở; nền tảng định danh người dân và xác thực điện tử; nền tảng quản lý tiêm chủng; nền tảng sàn thương mại điện tử (PostMart.vn, VoSo.vn);... bước đầu đạt được kết quả tốt, từng bước thúc đẩy việc sử dụng các nền tảng chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Huyện đã quán triệt, triển khai tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn mạng CNTT, tăng cường tính bảo mật của thông tin, tránh để lộ lọt thông tin bảo mật ra bên ngoài; thường xuyên cảnh báo lỗ hổng bảo mật, các mã độc hại gây ảnh hưởng đến hệ thống máy tính và Internet các cơ quan, đơn vị, địa phương. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị sử dụng các phần mềm giám sát mã độc như firewall, Bkav,...

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 “Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Triệu Phong” gồm có 15 thành viên, do Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo huyện. Ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo huyện. Ban Chỉ đạo huyện thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện gồm có 15 thành viên, do Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện làm Tổ trưởng. Chỉ đạo Phòng Văn hoá và Thông tin huyện hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn thành lập 18 tổ chuyển đổi số cấp xã, với 91 thành viên; 92 tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn, khu dân cư, với 533 thành viên. Năm 2022, đã cử 103 lượt cán bộ, công chức Phòng Văn hoá và Thông tin huyện; lãnh đạo, công chức văn hoá – thông tin các xã, thị trấn tham gia tập huấn về tin học,

tại tỉnh; phân công cán bộ đầu mối, chuyên trách, kiêm nhiệm về chuyên đổi số, an toàn thông tin của 18 cơ quan cấp huyện và 18 xã, thị trấn.

2. Xây dựng chính quyền số

Huyện đã quan tâm chỉ đạo và đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và trên 90% cấp xã được trang bị máy tính; 100% cơ quan Nhà nước cấp huyện và cấp xã có mạng nội bộ LAN và mạng internet. Hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ giáo dục, y tế, tài chính, thuế, ngân hàng,... đã được đầu tư trang bị khá tốt, đáp ứng tốt nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, chuyên đổi số trong hoạt động, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp.

- Hệ thống thư điện tử công vụ tiếp tục được triển khai đồng bộ, nền nếp tại tất cả các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện (*tên miền @quangtri.gov.vn*). Tỷ lệ cán bộ, công chức của huyện được cấp hộp thư điện tử công vụ đạt 100%; tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc đạt trên 95%. Bên cạnh đó, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng nhóm zalo nội bộ của cơ quan, đơn vị, đoàn thể, ban chỉ đạo, xã, thị trấn,... để tương tác, chia sẻ, trao đổi công việc, thúc đẩy nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

- Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc (<https://vpdt.quangtri.gov.vn>) tiếp tục duy trì thực hiện đồng bộ, hiệu quả tại 100% các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện; tỷ lệ văn bản được gửi qua mạng giữa các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện đạt trên 95% (*trừ những văn bản mật hoặc tuyệt mật*).

- Cổng thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ <http://trieuphong.quangtri.gov.vn> và trang thông tin điện tử các xã, thị trấn, các ngành, đơn vị được nâng cấp, hoạt động tốt, cung cấp nhiều thông tin và dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. 100% văn bản quy phạm pháp luật, hơn 90% văn bản chỉ đạo, điều hành của huyện được cập nhật, bảo đảm hệ thống chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin thông suốt từ UBND huyện đến các đơn vị trực thuộc.

- Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong gửi nhận văn bản điện tử của các đơn vị, địa phương được duy trì nền nếp, thường xuyên. Huyện đã chỉ đạo kịp thời rà soát đề nghị cấp chữ ký số cho các chức danh, chức vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương có sự thay đổi nhân sự lãnh đạo (trưởng, phó phòng cấp huyện; chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, thị trấn).

- Dịch vụ công trực tuyến được phổ biến rộng rãi. Bộ phận 1 cửa của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn được quan tâm đầu tư nâng cấp, trang bị cơ sở vật chất phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Kết quả trong năm 2022, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn giải quyết 36.028 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ cao tại địa chỉ <http://dichvucong.quangtri.gov.vn> trên tổng số 43.231 hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết, chiếm 83,34%; hồ sơ trực tiếp là 7.203, chiếm 16,66%.

- Ứng dụng Một cửa điện tử được huyện triển khai hiệu quả đến 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tại địa chỉ <https://motcuadientu.quangtri.gov.vn>. Đã được tích hợp kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh qua nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong giải quyết thủ tục hành chính và công việc hành chính.

- Ứng dụng Hội nghị truyền hình/trực tuyến được triển khai nhân rộng trong toàn huyện. Năm 2022, huyện đã đầu tư trang bị thêm điểm cầu UBMTTQVN huyện và các xã, thị trấn, với kinh phí 1,55 tỷ đồng, nâng số điểm cầu đã được triển khai tại Văn phòng HĐND - UBND huyện, Văn phòng Huyện uỷ, UBMTTQVN huyện (điểm cầu trung tâm) và 18/18 xã, thị trấn (điểm cầu vệ tinh) kết nối 2 chiều từ Chính phủ về cấp huyện và các địa phương, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành.

3. Phát triển kinh tế số

Huyện đã khai trương Cửa hàng kết nối tiêu thụ nông sản an toàn gắn với hỗ trợ nông dân đưa sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử. Đến nay, có 20 nhà cung cấp sản phẩm trưng bày, trong đó có 06 nhà cung cấp được đưa sản phẩm lên sàn sàn thương mại điện tử PostMart.vn, VoSo.vn với hơn 30 sản phẩm (các sản phẩm như: gạo sạch Triệu Phong, gạo hữu cơ Triệu Phong, bột tía tô, miến rau củ Đông Triều, ngũ cốc cao cấp Trần Lan, tinh bột nghệ nguyên chất Trần Lan, bột gừng sấy lạnh, bột tía tô sấy lạnh, nước mắm, ruốc...), xếp thứ 3 toàn tỉnh về tổ chức và rà soát đưa thông tin hộ sản xuất nông nghiệp và thông tin sản phẩm lên sàn sàn thương mại điện tử.

Ngân hàng và các đơn vị viễn thông đã đẩy mạnh triển khai hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt (qua các ứng dụng VNPT money, Viettel pay, E-Mobile Banking, thẻ/tài khoản ngân hàng, QR pay, zalo pay...) trong các trường học, y tế, cửa hàng thương mại, dịch vụ điện, nước,... trên địa bàn huyện. 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học đã thực hiện thanh toán lương và các chế độ qua tài khoản cá nhân, tài khoản tổ chức; sử dụng hoá đơn, biên lai thu các loại phí, lệ phí điện tử trong giao dịch, kinh doanh, mua sắm, qua đó góp phần đáp ứng nhu cầu thanh toán một cách thuận tiện, hiệu quả của tổ chức, cá nhân, giảm chi phí, thúc đẩy phát triển kinh tế.

4. Phát triển xã hội số

Số lượng thuê bao 2G/100 dân trên địa bàn chiếm tỷ lệ khoảng 11%. Tổng số thuê bao Internet toàn huyện đạt 13.155 thuê bao. Thuê bao di động trả trước: 67.143, thuê bao di động trả sau: 8.701, thuê bao FTTH: 13.135. Tỷ lệ người sử dụng Internet (cố định và di động) đạt trên 91%; tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động ước đạt trên 92%.

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

- Nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò của công nghệ thông tin, chuyển đổi số chưa thực sự đầy đủ. Việc xây dựng và triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn thiếu quan tâm, hiệu quả còn thấp.

- Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; việc đầu tư còn chắp vá, thiếu đồng bộ.

- Đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin, chuyển đổi số của huyện còn ít (03/41 đơn vị, địa phương có cán bộ CNTT), năng lực còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chuyển đổi số.

- An ninh, an toàn mạng công nghệ thông tin chưa được quan tâm đúng mức; nguy cơ mất an toàn hệ thống luôn ở mức cao.

- Nguồn lực đầu tư cho công nghệ thông tin, chuyển đổi số còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2023

1. Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong phát triển kinh tế, xã hội của huyện

- Chỉ đạo tiếp tục triển khai Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 14/7/2022 của UBND huyện “Triển khai thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2023” trên địa bàn huyện.

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu về chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị và địa phương về lĩnh vực, địa bàn phụ trách; nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

- Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền, phổ biến các nội dung về chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử huyện và trang thông tin điện tử của các cơ quan, UBND các xã, thị trấn, trên hệ thống đài truyền thanh của huyện và cơ sở; tuyên truyền về mục đích của chuyển đổi số trên các nhóm zalo, fanpage của UBND huyện của các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

- Tìm kiếm, chọn lựa những sáng kiến, cách làm, mô hình hay về chuyển đổi số phù hợp với nhu cầu, thực trạng phát triển của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức và địa phương để tuyên truyền, phổ biến nhân rộng trên địa bàn huyện.

- Hướng dẫn các thành viên của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện, tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn, cán bộ các cấp và người dân sử dụng Kênh Zalo “Chuyển đổi số quốc gia” như một kênh để cập nhật kịp thời các thông tin mới nhất về chuyển đổi số.

- Chỉ đạo tổ chức triển khai các nội dung hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị 10/10 trên địa bàn huyện nhằm nâng cao trách nhiệm các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở và phát huy vai trò của các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội huyện.

2. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách để thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn huyện

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 42-KH/HU ngày 04/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy “Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy (Khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 17/03/2022 của UBND huyện “Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/HU ngày 04/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy “Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy (Khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”” trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 17/02/2023 của UBND huyện “Chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước huyện Triệu Phong năm 2023”.

- Ban hành đầy đủ kịp thời các văn bản triển khai thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, nghị quyết, kế hoạch, giải pháp về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số,... Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh thực hiện các nội dung chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ triển khai chuyển đổi số.

3. Tập trung phát triển hạ tầng số, xây dựng dữ liệu số, nền tảng số, bảo đảm an toàn thông tin mạng

- Tiếp tục phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, phục vụ tốt chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Quan tâm nâng cấp, đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin trong giai đoạn chuyển đổi số. Phối hợp triển khai việc hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các dịch vụ viễn thông, mạng internet, mạng di động 4G/5G và điện thoại thông minh.

- Triển khai thực hiện chủ đề chuyển đổi số quốc gia năm 2023 “Năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới” trên địa bàn huyện. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu của các ngành, lĩnh vực y tế, giáo dục, đất đai, tài nguyên, môi trường, nông nghiệp, nông thôn, giao thông vận tải, hộ tịch, văn hoá, lễ hội và du lịch, cải cách hành chính. Phối hợp tích hợp, kết nối các dữ liệu của huyện vào Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và quốc gia, tạo nền tảng xây dựng và phát triển chính quyền số. Hướng dẫn việc khai thác hiệu quả dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện các thủ tục hành chính và giao dịch dân sự.

- Duy trì, phát huy, nâng cao hiệu quả sử dụng các nền tảng hiện có: nền tảng họp trực tuyến huyện, nền tảng định danh người dân, nền tảng dạy học trực tuyến/online, nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt... Tiếp tục triển khai các nền tảng khác theo Quyết định số 2794/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh.

- Phối hợp tổ chức đánh giá mức độ an toàn các hệ thống thông tin của huyện; hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống nền tảng, chính quyền số; đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin theo quy định. Tổ chức tập huấn về an toàn thông tin mạng cho đội ngũ cán bộ huyện và cơ sở.

4. Tập trung xây dựng chính quyền số, phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân

- Tập trung triển khai các giải pháp đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị; tổ chức hướng dẫn người dân, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị, xã hội khai thác Cổng dịch vụ công trực tuyến.

- Tiếp tục triển khai ứng dụng triệt để chữ ký số chuyên dùng trong chỉ đạo điều hành công việc, giải quyết thủ tục hành chính và gửi nhận văn bản điện tử của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn.

- Thực hiện nền nếp, thường xuyên việc truy cập để giải quyết công việc được giao trên phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc; Cập nhật kịp thời kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện giao trên Hệ thống theo dõi chỉ đạo; Cập nhật thông tin cán bộ, công chức và người lao động tại địa chỉ <http://thongtinccvc.quangtri.gov.vn>.

- Phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh, hoàn thiện hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

- Tiếp tục phát triển Cổng Thông tin điện tử huyện, nâng cao hiệu quả hoạt động các Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn; Duy trì hoạt động của Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của huyện đến các xã, thị trấn.

- Phối hợp với các Sở ban ngành cấp tỉnh triển khai nền tảng bản đồ số của tỉnh phục vụ phát triển, ứng dụng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, dùng chung.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã, cấp thôn để tham mưu triển khai các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số của huyện và các địa phương, đơn vị.

- Chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, tổ công nghệ số cộng đồng để phát triển khách hàng, triển khai các dịch vụ, thúc đẩy chuyển đổi số đến tận thôn, xóm.

- Phối hợp với Huyện đoàn chỉ đạo các tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã

huấn, bồi dưỡng về chuyên đổi số cho đội ngũ cán bộ cấp huyện và cơ sở; đồng thời ban hành các tài liệu, cẩm nang về chuyên đổi số; phổ biến cách làm hay, sáng tạo trong chuyên đổi số để học tập, làm theo.

3. Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí thêm biên chế cán bộ, vị trí việc làm về chuyên đổi số cấp huyện để đảm bảo triển khai tốt các nhiệm vụ rất nhiều của chuyên đổi số trên địa bàn huyện.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 42-KH/HU ngày 04/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy “Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy (Khóa XVII) về chuyên đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” năm 2022. UBND huyện báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy biết, chỉ đạo./

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở TTTT tỉnh (b/c);
- Ban Thường vụ Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VTUB.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Linh

và thôn hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển thương mại điện tử, nhóm zalo xã, thôn,...

- Triển khai thực hiện đánh giá Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước theo Quyết định số 2793/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

5. Đẩy mạnh phát triển mạnh kinh tế số, xã hội số trên địa bàn huyện

- Tập trung chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 24/10/2022 của UBND huyện “Triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Triệu Phong”.

- Tiếp tục phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn qua sàn thương mại điện tử; phát triển kinh tế số về giao thông, vận tải, du lịch. Tiếp tục triển khai rộng rãi phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch kinh tế, thương mại, dịch vụ, trong các trường học, cơ sở y tế,... trên địa bàn huyện.

- Khuyến khích ứng dụng và phát triển công nghệ số trong cộng đồng doanh nghiệp, các hộ kinh doanh, giới thiệu mua bán hàng hóa sản phẩm địa phương qua mạng xã hội/online trên địa bàn huyện.

- Phối hợp triển khai số hóa các di tích, các sản phẩm du lịch đặc trưng... hình thành sản phẩm du lịch số để giới thiệu về các điểm đến, các tour/tuyến du lịch, sản phẩm, dịch vụ du lịch của huyện.

- Tiếp tục triển khai xây dựng xã hội số, xây dựng và khai thác, sử dụng các nền tảng xã hội số, như nền tảng y tế, khám chữa bệnh, giáo dục, văn hoá, di sản, dân cư.

6. Phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ về nhân lực chuyển đổi số

- Phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước các cấp.

- Phát huy vai trò cán bộ phụ trách và kiêm nhiệm về chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn nhằm đảm bảo thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số của huyện và cấp xã.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn bồi dưỡng các thành viên của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện, tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đề nghị tỉnh ban hành chính sách quy định tỷ lệ chi ngân sách hàng năm phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số và an toàn thông tin nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh và các địa phương.

2. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh quan tâm tổ chức các lớp tập

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ UBND XÃ, THỊ TRẤN
Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 42-KH/HU ngày 04/3/2022
của Ban Thường vụ Huyện uỷ “Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU
của Tỉnh uỷ (Khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” năm 2022
(Theo Công văn số 258/UBND ngày 31/01/2023 của UBND huyện về báo cáo
kết quả thực hiện Kế hoạch 53/KH-UBND về chuyển đổi số năm 2022)

TT	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
I. KHỐI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN (tính đến ngày 20/02/2023)		
1	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	
2	Trung tâm GDTX-GDNN huyện	
II. KHỐI XÃ, THỊ TRẤN (tính đến ngày 20/02/2023)		
1	Triệu Ái	
2	Triệu Thượng	
3	Triệu Đại	
4	Triệu Hoà	
5	Triệu Trung	
6	Triệu Trạch	
7	Triệu An	
8	Triệu Thành	